

Mở Rộng Từ Tâm (hay là TÂM THƯ)

Ngày tháng thoi đưa, hết hè rồi sang thu, và năm 93 cũng không còn bao xa để qua một năm khác, và LT lại bồn chồn lo ngại không biết thân phận 12 bến nước sẽ trôi giạt vào đâu.

AH Ngô Trọng Anh nói: "Tình AH chắc chắn chưa lạt phai". Chúng tôi cũng nghĩ như vậy và AH khắp nơi cũng đều mong như vậy. LT còn, tiêu biểu cho tình AH còn. LT mất thì tình AH chắc chắn lạt phai vì mối dây liên lạc sẽ không còn nữa, bạn bè thân tình sẽ chỉ tiếp xúc riêng rẽ, tin tức đồng nghiệp sẽ không được phổ biến rộng rãi như trước.

Vắng bóng LT như thiếu một mục gì quan trọng trong các buổi họp mặt AH, thiếu một món ăn khoái khẩu trong một bữa tiệc vui. Nếu xảy đến như vậy thì thật cũng đáng buồn, đáng tiếc!

Trong dịp đón mừng PHG Eugene Trịnh năm rồi, tôi giới thiệu LTCC với một số anh chị em báo chí VN, họ cũng ngạc nhiên là LTCC đã sống lâu dài 17 năm liên tục. Tôi nói với họ một cách lạc quan, chúng tôi làm báo mà không sợ thiếu bài vở, thiếu tiền nên chúng tôi đã làm được lâu dài.

Thì ra hôm nay điều tôi nói không hoàn toàn đúng nữa: Thiếu "người làm" cũng rất quan trọng. Có "người làm" mới làm ra LT được và bây giờ chúng ta đang cần đến và tìm "người làm" LT năm kế tiếp. BPT Nam Cali sắp lo xong cho LT hai "nhiệm kỳ" (92-93). Trong một quốc gia tự do dân chủ, mọi nhiệm vụ dân cử đều có qui định thời gian, kể cả chức vụ tổng thống Mỹ (không quá hai nhiệm kỳ). Như vậy, để tránh không ai phải gánh vác quá lâu dài công việc được giao phó hay tham quyền cố vị ở mãi trong chức vụ của mình. AH Lưu Văn Quế nhắc nhở: "Nên chuẩn bị BPT LT năm 94 đi là vừa. Nếu kẹt mà LT mai một thì mình lãnh đủ sự phê phán của anh em là vì mình đã để cho LT ra đi vĩnh viễn."

Ưu tư của anh Quế cũng là ưu tư của anh Hữu Hiệp hồi năm ngoái, khi chúng tôi liên lạc để yêu cầu anh Hiệp lãnh giùm LT năm 93. Anh Hiệp đặt một số điều kiện, trong đó có việc chúng tôi phải hứa nhận lại LT khi xong nhiệm kỳ mà không tìm ra người phụ trách cho năm kế tiếp. Chúng tôi không ngại điều đó và đã hứa: Sẵn sàng tiếp tay khi cần đến.

Nay chúng tôi cũng xin hứa như vậy với BPT (đang thăm dò tìm kiếm) cho LT năm 94.

Thiết nghĩ không một AH nào đã quan tâm đến LT lại để cho LT mai một. Nhưng ở đời có gì tồn tại mãi mãi đâu. Luật tạo hóa không có ngoại lệ, nên chúng ta dù muốn dù không cũng sẽ thấy một ngày nào đó LT thân yêu cũng như bản thân chúng ta sẽ khuất bóng. Chỉ mong là ngày ấy còn xa, càng kéo dài được càng lâu càng tốt; và muốn được như vậy, mỗi AH chúng ta hãy hy sinh chút công của để nuôi dưỡng LT và phụ trách LT. Không có phép lạ hay thần dược nào làm cho LT trường sinh bất tử cả. Với tâm thư này, mong AH các địa phương mở rộng TỬ TÂM đón nhận việc phụ trách LT năm 94 để có dịp san sẻ những vui buồn của công việc làm LT và đem lại niềm vui cho gia đình CC khắp năm châu.

Các bạn đã làm nhiều công việc từ thiện cho nhà thờ, làm công quả cho nhà chùa, volunteer cho các cơ quan thiện nguyện, thì nay đã đến lúc cần lo giúp cho LTCC một nhiệm kỳ cho vui của vui nhà, cho trọn tình trọn nghĩa.

Thân kính,

TM BPT

LÊ KHẮC THÍ